

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

KAMART – มี New High ก็ขาขึ้นสิ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ไม่ใช่ประโยคที่ยาก หรือ ต้องคิดมากอะไรเลยในเรื่องของเทคนิค

มันเป็นเรื่องของกราฟวิเคราะห์โครงสร้างการแกว่งตัว ที่จะทำให้เราได้ว่า แนวโน้มที่เป็นอยู่นั้น เป็นทางไหน และจะมีให้เห็นแล้วอ่านได้ทั้งในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว เลยด้วยแหละนะ... ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเข้าใจ หรือวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ หรือบางที เราเอา Time Flame ไหนมาว่ากันนั้นเอง... แต่ถ้าเอาจริงๆ เลยนะ การเอาภาพใน Time Flame ใหญ่ๆ มาดู แล้วว่ากันในทีละระยะ ก็สามารถทำได้เหมือนกัน ถ้าสายตาดี ภาพมันก็จะ บาดตาเขียน ได้ทุกระยะเหมือนกันแหละครับ... หรือ ถ้ามันยากมันเย็นหนัก อ่านการขึ้นลง หรือ การซิกแซกของกราฟไม่ออกว่าระยะไหนเป็นอย่างไร ก็อย่างที่เหนือเมฆเคยบอกไว้ว่า มีวิธีง่ายๆ ที่สุดเลย ก็ลองเอาเส้น MA. มาใช้สิครับ เพียงแต่ระยะ หรือจำนวนวันของเส้น MA. ที่เราใส่หรือใช้นั้น เราต้องรู้ด้วยว่า มันใช้สำหรับอ่านในระยะไหน... ซึ่งอันนี้ มันก็เป็นพื้นฐานแรกๆ ในการที่ผู้จะใช้เทคนิค ต้องรู้แน่ชัด ถ้าไม่นั้นแปลว่า ยังไม่ควรมาลงทุนหรือเก็งกำไรด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะครับ ให้ไปเน้นพื้นฐานกันก่อน แล้วหาเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิค เพราะมันก็จะจำเป็นในการหาจังหวะซื้อเพื่อการลงทุนเช่นกัน แต่อย่าง ตลาด หรือ SET Index นี่สิ สิ่งที่เราต้องการในก่อนหน้าจริงๆ ของโครงสร้างใหญ่ๆ หรือ ในระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น คือ การต้องการเห็นการขึ้นสูงกว่า 1455 ให้ได้ เพราะนั่น มันก็จะเป็นการยืนยันว่า เราได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจริงๆ หรือ แถวๆ 1187 ที่ผ่านมา เป็นจุดต่ำสุดไปแล้ว... แต่เนี่ย ยังต้องรอกันต่อไป

ดูตามเกม... อาจจะมีหุ่นเล็ก ๆ หรือหุ่นกลางๆ อีกหลายๆ ตัว ที่น่าสนใจ เนื่องจาก ตลาด

หรือ SET Index อาจจะมีกำลังเข้าสู่เกมของการพักตัว หรือ อ่อนตัวลงเพื่อปรับฐาน (แต่ไม่ควรลงลึกเกินไป)

แนวรับ : ... 3.96-3.90 หรือ **สู่การลงได้ถึง 3.80 ยังได้**

เป้าหมาย : ... 4.40-4.50 (ยื่น 4.50 ได้ จะมอง 5.0 ต่อ)

Price Chart...(KAMART)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KAMART... แต่ถ้าจะว่าไปแล้วนั้น การขึ้นไปในระดับ 4.50 ได้ั้น อาจจะไม่ได้ไปไกลแค่ 5.C ก็ได้นะ อาจจะมีมองไปได้ตามโครงสร้าง ได้อีกหลายขั้น ซึ่งอย่างน้อยๆ ตอนนี เราก็ก็นึกโครงสร้างการแกว่งตัว ในระยะสั้นว่าเป็นรูปแบบขาขึ้นมาแล้ว และนี่จะเริ่มๆ เลี้ยวด้วยซ้ำ... อีกทั้งยังรูปแบบของ MA. ที่เริ่มจะเรียงตัวเข้าสู่ภาวะ Bullish Pattern in MA. ด้วยแล้วนั้น การจะมองว่า ระยะกลางๆ ขึ้นไป แนวโน้มยังน่าสนใจอีกด้วย เป้าหมายตาม MA. อาจจะคาดหวังได้ถึง 7.0-8.0 ซึ่งก็จะใกล้ๆ เคียงกับแนวต้านในทางโครงสร้างใหญ่ๆ พอดี แต่อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมาทั้งหมด เราก็ต้องดูจุดหนีไวด้วย ซึ่งก็คือแนวต้านที่ผ่านมานั้นแหละ ห้ามต่ำกว่า